

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2025

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI
VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: Tác động của toàn cầu hóa tài chính đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu trường hợp các quốc gia thu nhập trung bình tại Châu Á

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số ngành: 9340201

Nghiên cứu sinh: **Đoàn Thị Thu Trang**

Khóa: 2020

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Tài chính – Marketing

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh

Mục tiêu tổng quát của đề tài luận án là phân tích tác động của toàn cầu hóa tài chính đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia thu nhập trung bình ở Châu Á. Bên cạnh đó, luận án còn xem xét tác động này dưới sự điều tiết của phát triển tài chính tại các quốc gia trong mẫu nghiên cứu. Dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất các hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy toàn cầu hóa tài chính gắn với tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia thu nhập trung bình ở Châu Á. Những phát hiện của đề tài luận án đã có những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận như sau:

- Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa nhất định về mặt khoa học, bao gồm việc hoàn thiện khung lý thuyết về tác động của toàn cầu hóa tài chính đến tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là vai trò điều tiết của phát triển tài chính trong tác động này. Bên cạnh đó, luận án cung cấp kết quả lược khảo các nghiên cứu trước một cách có hệ thống, đầy đủ và chi tiết. Do đó, kết quả nghiên cứu của luận án có thể trở thành tài liệu tham khảo có giá trị nhất định cho các nghiên cứu trong tương lai.

- Thứ hai, luận án tập trung vào việc phân tích tác động của toàn cầu hóa tài chính đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia thu nhập trung bình ở Châu Á, đồng thời làm rõ sự khác nhau trong tác động này giữa hai mẫu dữ liệu phụ đại diện cho các quốc gia thu nhập trung bình cao và thu nhập trung bình thấp. Cụ thể, kết quả ước lượng cho thấy toàn cầu hóa tài chính có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia thu nhập trung bình ở Châu Á. Tác động này ở các quốc gia thu nhập trung bình cao là mạnh hơn so

với các quốc gia thu nhập trung bình thấp. Theo đó, toàn cầu hóa tài chính có vai trò quan trọng đối với các quốc gia thu nhập trung bình ở Châu Á trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

- Thứ ba, ngoài việc phân tích tác động của toàn cầu hóa tài chính đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia thu nhập trung bình ở Châu Á, luận án còn làm rõ vai trò điều tiết của phát triển tài chính trong tác động này. Cụ thể, kết quả ước lượng cho thấy tồn tại giá trị ngưỡng của phát triển tài chính tại các quốc gia thu nhập trung bình cao và các quốc gia thu nhập trung bình thấp, lần lượt là $\lambda_a = 0,61$ và $\lambda_b = 0,19$. Hơn nữa, kết quả ước lượng cho thấy toàn cầu hóa tài chính có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế ở các miền trước và sau giá trị ngưỡng của phát triển tài chính, kết quả này được tìm thấy ở cả mẫu dữ liệu các quốc gia thu nhập trung bình cao và các quốc gia thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, vai trò điều tiết của phát triển tài chính trong tác động của toàn cầu hóa tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở hai mẫu dữ liệu là khác nhau. Cụ thể, mức độ khuếch đại của phát triển tài chính trong tác động của toàn cầu hóa tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia thu nhập trung bình thấp là mạnh hơn đáng kể so với các quốc gia thu nhập trung bình cao, đây là phát hiện mới của luận án này.

- Cuối cùng, luận án tập trung vào việc phân tích mẫu dữ liệu các quốc gia thu nhập trung bình ở Châu Á, đây là khu vực còn thiếu vắng các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của toàn cầu hóa tài chính đến tăng trưởng kinh tế. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy toàn cầu hóa tài chính gắn với tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia này. Các hàm ý chính sách được đề xuất dựa trên cơ sở kết quả ước lượng các mô hình nghiên cứu và thực trạng về vấn đề nghiên cứu. Đặc biệt, tác giả hướng tới việc đề xuất hàm ý chính sách chung cho từng nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao và thu nhập trung bình thấp, cũng như các hàm ý chính sách cụ thể cho Việt Nam. Như vậy, các hàm ý chính sách đảm bảo sự phù hợp với thực tế, có giá trị tham khảo nhất định cho các nhà hoạch định chính sách tại các quốc gia này.

Nghiên cứu sinh

Đoàn Thị Thu Trang